

**ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 180 (6/2564) วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564**

วาระ	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	ผลการปฏิบัติ ตามมติ
2.1	การเปิดสอนหลักสูตร บริหารจัดการขยะ	มอบหมายให้อธิการบดีเร่งดำเนินการเปิด สอนหลักสูตรบริหารจัดการขยะ สำหรับ การก่อสร้างโรงคัดแยกขยะให้ดำเนินการ เมื่อมีความพร้อมต่อไป	อธิการบดี รับทราบ และเตรียมการเปิด สอนหลักสูตรบริหาร จัดการขยะต่อไป
2.2	การจัดเก็บเอกสารสำคัญ ของมหาวิทยาลัย	การจัดเก็บเอกสารในอาคารที่ปวิชญ์ให้ จัดเก็บเรียบร้อย และดำเนินการตรวจสอบ โครงสร้างการรองรับน้ำหนักของห้องจัดเก็บ เอกสารต่อไป	ฝ่ายบริหาร รับทราบ โดยได้ดำเนินการ จัดเก็บเอกสารใน อาคารที่ปวิชญ์ เรียบร้อยแล้ว
4.1	รายงานผลการดำเนินงาน ของศูนย์วัฒนธรรม ภาคเหนือตอนล่าง (วังจันทน์ ริเวอร์วิว)	สภามหาวิทยาลัยมีมติรับทราบผลการ ดำเนินงานของศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือ ตอนล่าง (วังจันทน์ ริเวอร์วิว) ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 และมอบหมายให้ ตรวจสอบการเปิดระบบเครื่องปรับอากาศ ในห้องพักไม่ให้เข้าช้อนกันต่อไป	ผู้บริหารศูนย์ วัฒนธรรม รับทราบ โดยดำเนินการ ตรวจสอบการเปิด ระบบ เครื่องปรับอากาศ แล้ว
4.2	รายงานความคืบหน้าการ ดำเนินการงานของโรงเรียน สาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม	สภามหาวิทยาลัยรับทราบรายงานความ คืบหน้าการดำเนินการงานของโรงเรียน สาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยมอบหมายให้อธิการบดีดำเนินการ ดังนี้ 1) วางแผนกำหนดโครงสร้างการบริหารงาน โรงเรียนสาธิตระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 2) ให้เปิดหลักสูตร EP โดย วิเคราะห์ต้นทุนประกอบการเปิดสอน และ 3) ตั้งเป้าหมายการเปิดหลักสูตรนานาชาติ โดยใช้หลักสูตรของโรงเรียนนานาชาติของ สหประชาชาติ หรือ International Baccalaureate ซึ่งไม่มีการเก็บค่าลิขสิทธิ์ ของหลักสูตร ทั้งนี้ให้เริ่มดำเนินการหลังจาก เปิดสอนหลักสูตร EP ใน 2 ปีแรก	อธิการบดี รับทราบ โดยอยู่ระหว่างการ ดำเนินการตามมติที่ ประชุม

วาระ	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	ผลการปฏิบัติ ตามมติ
5.1	การพิจารณาอนุมัติให้ ปริญญาบัตรและ ประกาศนียบัตร ประจำปี การศึกษา 2562 – 2563	สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ปริญญาบัตรและ ประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563 แก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 3,580 คน	รองอธิการบดีฝ่าย วิชาการ และกอง บริการการศึกษา รับทราบมติ
5.2	การพิจารณาแผนการเปิด หลักสูตรและเป้าหมายการ รับนักศึกษา ภาคปกติ ตาม แผนพัฒนาการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ของ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ศึกษา (4 ปี)	สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแผนการเปิด หลักสูตรและเป้าหมายการรับนักศึกษา ภาคปกติ ตามแผนพัฒนาการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (4 ปี) ตามที่ เสนอ และมอบหมายให้คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีประชาสัมพันธ์ ชี้แจงให้ นักเรียนได้เข้าใจถึงโอกาสที่ได้รับในการ เรียนสายวิทยาศาสตร์ต่อไป	รองอธิการบดีฝ่าย วิชาการ กองบริการ การศึกษา กอง มาตรฐานและประกัน คุณภาพการศึกษา และคณะวิทยาศาสตร์ รับทราบและ ดำเนินการตามมติ
5.3	การพิจารณาแผนการรับ นักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาใน ชุดวิชา (Module) ที่เปิดและ เปิดเพิ่มเติม มหาวิทยาลัย ราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีการศึกษา 2564 – 2569	สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแผนการรับ นักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในชุดวิชา (Module) ที่ เปิดและเปิดเพิ่มเติม มหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม ประจำปีการศึกษา 2564 – 2569 ตามที่เสนอ	รองอธิการบดีฝ่าย วิชาการ กองบริการ การศึกษา กอง มาตรฐานและประกัน คุณภาพการศึกษา รับทราบมติ
5.4	การพิจารณาปรับปรุงแก้ไข หลักสูตร สมอ.08	สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไข หลักสูตร สมอ.08 จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้ 1) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2561 2) หลักสูตรสังคม สงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคม สงเคราะห์ศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 และ 3) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2564 ตามที่เสนอ และเสนอ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม ผ่านระบบรับทราบหลักสูตร	รองอธิการบดีฝ่าย วิชาการ กอง มาตรฐานและประกัน คุณภาพการศึกษา รับทราบและ ดำเนินการตามมติ สำหรับการ เตรียมการเปิดสอน หลักสูตรนิติศาสตร มหาบัณฑิต จะมีการ หารือในการประชุมสภา มหาวิทยาลัยต่อไป

วาระ	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	ผลการปฏิบัติ ตามมติ
5.4 (ต่อ)		(CHECO) ต่อไป สำหรับการเตรียมการเปิดหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตให้ดำเนินการจ้างอาจารย์เป็นรายปี เพื่อเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตรในการเปิดหลักสูตรต่อไป	
5.5	การพิจารณาแนวทางการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรที่มีสหกิจศึกษา การฝึกงาน หรือการฝึกภาคสนามในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแนวทางการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรที่มีสหกิจศึกษา การฝึกงาน หรือการฝึกภาคสนามในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการดำเนินการตามมาตรการของจังหวัด พิษณุโลก และตามประกาศของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับมาตรการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัดต่อไป	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รับทราบมติ
5.6	การพิจารณาประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าครองชีพพิเศษสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สายวิชาการ และพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สภามหาวิทยาลัยมีมติ 1) เห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าครองชีพพิเศษสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สายวิชาการ และพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยแก้ไขประกาศเพิ่มการอ้างอิงข้อความข้อ 25 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 และมติสภามหาวิทยาลัย เสนอให้อธิการบดีลงนามใหม่ ย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563	ฝ่ายบริหาร รับทราบและดำเนินการตามมติแล้ว

วาระ	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	ผลการปฏิบัติ ตามมติ
5.6 (ต่อ)		และ 2) มอบหมายให้มหาวิทยาลัยรายงานผลการให้ควมดี ความชอบ กรณีพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการได้รับการพิจารณาความดี ความชอบมาจากการได้รับตำแหน่งทางวิชาการ และรายงานผลกรณีบุคคลที่ต้องถูกให้ออกจากงาน เนื่องจากไม่ได้รับทางตำแหน่งวิชาการ	
5.7	การพิจารณายกเว้นค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา และยกเว้นค่าหอพัก	สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา และยกเว้นค่าหอพักให้แก่นักศึกษา จำนวน 3 ราย ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จนครบหลักสูตรการศึกษา ดังนี้ 1) นางสาวจุฑามาศ สีหะวงษ์ หลักสูตรควบปริญญาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษากับวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 2) นางสาวณัฐณิชา อินันท์ หลักสูตรควบปริญญาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษากับวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 3) นางสาววรลักษณ์ จันทะวงษ์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ 1) การยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาให้เสมือนเป็นการรับทุนให้ไปใช้ทุนในโครงการ 1 ตำบล 1 ทุน เป็นกรณีพิเศษ 2) การยกเว้นค่าหอพักให้มีเงื่อนไขโดยการช่วยเหลือกิจกรรมของหอพักซึ่งเป็นแบบภาระงาน 3) ยุติการให้ทุน กรณีนักศึกษาไม่มีความเกี่ยวข้องกับมูลนิธิพิพัฒน์พิษณุโลก ถือว่าเป็นอันสิ้นสุดลง	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และกองบริการการศึกษา ดำเนินการตามมติแล้ว

วาระ	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	ผลการปฏิบัติ ตามมติ
5.8	การพิจารณาต่อเวลา ราชการบุคลากรสาย วิชาการ	สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบไม่ต่อเวลา ราชการบุคลากรสายวิชาการ จำนวน 2 คน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สุวารีย์ วงศ์วัฒนา และ รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพร ริมชลการ	รองอธิการบดีฝ่าย บริหาร กอง บริหารงานบุคคล ดำเนินการตามมติ แล้ว
5.9	การพิจารณาแต่งตั้ง คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย	สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแต่งตั้ง คณะกรรมการ ดังนี้ 1. คณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตามที่ เสนอ 2. คณะกรรมการบริหารศูนย์วัฒนธรรม ภาคเหนือตอนล่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม (เพิ่มเติม) ได้แก่นายสภานา อันประเสริฐ 3. คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน มหาวิทยาลัย เปลี่ยนแปลง ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ อยู่มิ และ รองศาสตราจารย์ ดร.สนิท ปิ่นสกุล 4. คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่ง วิชาการ (เพิ่มเติม) ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร. โกสินทร์ จำนงไทย 5. คณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ลำดับรองมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปลี่ยนแปลง ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชุตินันท์ ศรีสวัสดิ์ และ ประธานสภา คณาจารย์และข้าราชการ	นายกสภา มหาวิทยาลัยลงนาม คำสั่งแต่งตั้งแล้ว
5.10	การพิจารณาการขอกำหนด ตำแหน่งทางวิชาการ (ลับ)	รายละเอียดฉบับที่รายงานการประชุมลับ	
6.2	รายงานผลการสอบสวน ทางวินัยอย่างร้ายแรง (ลับ)	รายละเอียดฉบับที่รายงานการประชุมลับ	